

ผนวก ก. แนบท้ายคำสั่งจังหวัดสตูล ที่ ๗๒๖ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔  
เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสตูล

ที่	กิจการ	มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ
๑	ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม สวนอาหาร ศูนย์	<p>๑) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือใช้มาตรการ ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ และให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการอย่างน้อย ๑๕ วัน</p> <p>๒) ให้มีการควบคุมทางเข้าออก จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ หรือสังเกตอาการของผู้มาใช้บริการถ้ามีอาการใช้มีน้ำมูก ไอ จาม เหนื่อยหอบ ให้แยกโซนจากคนอื่น และให้รายงานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ก่อนอนุญาตเข้าสถานที่ให้ติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน๓) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ๑๐๐ %</p> <p>๔) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค</p> <p>๕) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืน หรือการชำระเงิน ห่างกันอย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร</p> <p>๖) ให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัดหรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน</p> <p>๗) ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p>
๒	ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดถนนคนเดิน หรือ กิจกรรมอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และห้างสรรพสินค้า	<p>๑) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือใช้มาตรการ ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ และให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการอย่างน้อย ๑๕ วัน</p> <p>๒) ให้มีการควบคุมทางเข้าออก จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ หรือสังเกตอาการของผู้มาใช้บริการถ้ามีอาการใช้มีน้ำมูก ไอ จาม เหนื่อยหอบ ให้แยกโซนจากคนอื่น และให้รายงานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ก่อนอนุญาตเข้าสถานที่ให้ติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน</p> <p>๓) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ๑๐๐ %</p> <p>๔) ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๕) ให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัดหรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน</p> <p>๖) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค</p> <p>๗) ให้เว้นระยะห่างของแผง หรือระยะนั่งหรือยืน หรือระยะห่างในการเลือกสินค้า และการชำระเงิน ห่างกันอย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร</p> <p style="text-align: center;">(ทั้งนี้ ในห้างสรรพสินค้า ให้งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย)</p>

ที่	กิจการ	มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ
๓	สวนสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส สระว่ายน้ำสาธารณะของรัฐ สระว่ายน้ำของเอกชน และแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล	<p>๑) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือใช้มาตรการ ควบคุม ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ และให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้อย่างน้อย ๑๕ วัน</p> <p>๒) ให้มีการควบคุมทางเข้าออก จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ หรือสังเกตอาการของผู้มาใช้บริการถ้ามีอาการใช้ มีน้ำมูก ไอ จาม เหนื่อยหอบ ให้แยกโซนจากคนอื่น และให้รายงานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์ สอบสวนโรค ก่อนอนุญาตเข้าสถานที่ให้ติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน</p> <p>๓) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน ห่างกันอย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร</p> <p>๔) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการสวนสาธารณะ ลานกิจกรรมได้ทุกคน เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนโรค ภายหลัง</p> <p>๕) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั้งบริเวณห้องสุขา และห้องน้ำ ทั้งนี้ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๖) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ อุปกรณ์กีฬา และห้องสุขา ทั้งก่อนและหลังให้บริการและให้กำจัด ขยะมูลฝอยทุกวัน</p>
๔	สถานที่ราชการ ที่เปิดบริการประชาชนที่มีกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ พิพิธภัณฑสถาน ศูนย์การเรียนรู้ อุทยานการเรียนรู้ หรือสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะ เดียวกัน	<p>๑) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือใช้มาตรการ ควบคุม ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ และให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้อย่างน้อย ๑๕ วัน</p> <p>๒) ให้มีการควบคุมทางเข้าออก จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ หรือสังเกตอาการของผู้มาใช้บริการถ้ามีอาการใช้ มีน้ำมูก ไอ จาม เหนื่อยหอบ ให้แยกโซนจากคนอื่น และให้รายงานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์ สอบสวนโรค ก่อนอนุญาตเข้าสถานที่ให้ติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน</p> <p>๓) ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ๑๐๐ %</p> <p>๔) ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ</p> <p>๕) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค</p> <p>๖) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืน ห่างกันอย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร</p> <p>๗) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน</p>

ที่	กิจการ	มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ
๕	สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา (วัด มัสยิด คริสตจักร ศาลเจ้า)	<p>๑) วัด ให้ถือปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขสำหรับพุทธศาสนสถาน</p> <p>๒) มัสยิด ให้ถือปฏิบัติตามประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ และฉบับที่ ๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔</p> <p>๓) คริสตจักร ศาลเจ้า ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด</p>
๖	สถานที่จัดการแข่งขันกีฬา	<p>๑) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้และให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้อย่างน้อย วัน</p> <p>๒) จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ และสังเกตอาการของผู้มาใช้บริการถ้ามีอาการไข้ มีน้ำมูก ไอ จาม เหนื่อยหอบ ให้แยกโซนจากคนอื่น และให้รายงานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ก่อนอนุญาตเข้าสถานที่ให้ติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน</p> <p>๓) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ๑๐๐ % สำหรับผู้ใช้บริการ นักกีฬา ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เว้นแต่ขณะเล่นกีฬา</p> <p>๔) ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน้ำ รวมถึงดูแลความสะอาดของผ้าเครื่องแต่งกายอุปกรณ์สำหรับนักกีฬา และกำจัดขยะมูลฝอยให้ได้ตามมาตรฐาน</p> <p>๕) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด โดยให้พิจารณาเกณฑ์ตามขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตรต่อคน</p> <p>๖) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค</p> <p>๗) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี และระบบหมุนเวียนอากาศภายในสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เป็นห้องปรับอากาศ รวมถึงห้องสุขา ทั้งนี้ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ รวมทั้งแผ่นกรองอากาศสม่ำเสมอ</p> <p>๘) จัดให้มีการแนะนำ พนักงานผู้ให้บริการ นักกีฬา รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุมกำกับการแข่งขัน ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด</p> <p>๙) สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำผู้ร่วมกิจกรรม และตรวจตรา ควบคุม กำกับให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กำหนดอย่างเคร่งครัด กรณีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการได้ ให้งดกิจกรรมนั้นเสียโดยเร็ว</p>

ที่	กิจการ	มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ
๗	โรงแรม รีสอร์ท ทิวทัศน์ รีสอร์ท หรือสถานที่อื่นใดที่เปิดให้บริการ ลักษณะคล้ายโรงแรม	<p>๑) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากโรงแรมและเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือใช้มาตรการ ควบคุม ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ และให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้อย่างน้อย ๑๕ วัน</p> <p>๒) ให้มีการควบคุมทางเข้าออก จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ หรือสังเกตอาการของผู้มาใช้บริการถ้ามีอาการใช้ มีน้ำมูก ไอ จาม เหนื่อยหอบ ให้แยกโซนจากคนอื่น และให้รายงานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์ก่อน อนุญาตเข้าสถานที่ให้ติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน และให้คัดกรองต่อเนื่องทุกวันตลอดระยะเวลาที่เข้าพัก และ บันทึกรายละเอียดตามแบบรายงาน แนบท้าย ส่งรายงานให้เจ้าหน้าที่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูล สำหรับตรวจติดตามโรคตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขต่อ</p> <p>๓) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ๑๐๐ % พร้อมทั้งจัดเตรียมหน้ากากอนามัย ไว้บริการให้กับผู้ที่เข้ามาพักในโรงแรม</p> <p>๔) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในจุดต่างๆ ทั่วโรงแรม โดยเฉพาะบริเวณทาง เข้า-ออกหลัก และจุดที่มีคน หนาแน่น เช่น จุดประชาสัมพันธ์ ห้องประชุม และหน้าลิฟท์</p> <p>๕) ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณจุดสัมผัสสาธารณะ อาทิ เคาน์เตอร์ให้บริการ ปุ่มกดลิฟท์ ที่จับบันไดเลื่อน ที่จับประตูห้องน้ำ ราวบันไดเลื่อน, ก๊อกน้ำ ที่จับประตู อาคารทุกจุด พื้น ที่ ทั่วโรงแรม อย่างน้อย วันละ ๓ ครั้ง ( เช้า เที่ยง เย็น และเพิ่มความถี่ในช่วงที่มี ผู้ใช้บริการจำนวนมาก )</p> <p>๖) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี และระบบหมุนเวียนอากาศภายในอาคารสถานที่ ห้องพัก รวมถึงห้องสุขา ทั้งนี้ให้ทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศ รวมทั้งแผ่นกรองอากาศสม่ำเสมอ</p> <p>๗) แยกซักทำความสะอาด วัสดุของใช้ เครื่องนอนทุกชิ้น ผ้าเช็ดตัว โดยซักที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า ๖๐ องศาเซลเซียส ระยะเวลา ๓๐ นาที ที่นอนนำมาผึ่งแดดจัด หรืออบด้วยไอน้ำความร้อนสูง</p> <p>๘) ในกรณีห้องพักที่มีผู้มีภาวะเสี่ยงเข้าพัก ให้ทำความสะอาดทุกจุดในห้องพัก เพื่อกำจัดเชื้อที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม อาทิ เติง โต๊ะ ตู้ อุปกรณ์ภายในห้องพัก พื้นอาคาร กำแพง ห้องน้ำ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีขายตามท้องตลาด เช่น น้ำยาฟอกผ้าขาว (Hygiene , Dettol) / ห้องน้ำห้องส้วม ให้ใช้น้ำยาล้างห้องน้ำ ราดทำความสะอาดและปล่อยให้แห้งน้ำยาฆ่าเชื้อสัมผัสกับเชื้อโรค อย่างน้อย ๒๐-๓๐ นาที ล้างด้วยน้ำสะอาด / จะมีน้ำยาฆ่าเชื้อที่นิยมใช้ทำลายเชื้อ บางชนิดเมื่อราดน้ำยาฆ่าเชื้อไปไม่ จำเป็นต้องล้าง ออก ได้แก่ แอลกอฮอล์ ๗๐% ส่วนภายในห้องพักให้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในห้องโดยเริ่มจาก เพดาน ฝาห้อง พื้น ห้อง บริเวณทางเดิน เครื่องมือเครื่องใช้ ห้องน้ำ/ห้องส้วม ห้องซักล้าง และวัสดุ / อุปกรณ์อื่นๆที่ผู้ป่วยสัมผัส และหยุดพัก การใช้ห้อง ๒-๓ ชั่วโมง</p>

ที่	กิจการ	มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ
๘	<p>สถานประกอบกิจการสนุกเกอร์ บิลเลียด จัดให้มีการเล่นได้ในวันปฏิบัติราชการ ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา ของวันเดียวกัน และในวันหยุดราชการระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา ของวันเดียวกัน</p>	<p>๑) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือใช้มาตรการ ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ และให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้อย่างน้อย ๑๕ วัน</p> <p>๒) จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ และสังเกตอาการของผู้มาใช้บริการถ้ามีอาการไข้ มีน้ำมูก ไอ จาม เหนื่อยหอบ ให้แยกโซนจากคนอื่น และให้รายงานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ก่อนอนุญาตเข้าสถานที่ให้ติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน</p> <p>๓) ให้ผู้มาใช้บริการ และผู้ให้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาการใช้บริการ</p> <p>๔) จัดให้มีที่ล้างมือ พร้อมสบู่ล้างมือ หรือมีแอลกอฮอล์เจลให้ผู้มาใช้บริการ ก่อนใช้บริการ</p> <p>๕) หลังการใช้บริการ ให้เจ้าของทำความสะอาดไม้คิว โต๊ะสนุกเกอร์ ลูกสนุกเกอร์ ลูกบิลเลียดและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้ง</p> <p>๖) ถ้าเป็นห้องปรับอากาศ จัดให้มีการระบายอากาศทุก ๒ ชั่วโมง</p> <p>๗) ถ้าเป็นห้องรวม ต้องจัดโต๊ะสนุกเกอร์ให้มีระยะห่างอย่างน้อย ๕ เมตร เพื่อให้เพียงพอต่อการเว้นระยะห่างของผู้เล่นระหว่างโต๊ะ</p> <p>๘) จำกัดจำนวนโต๊ะในการเล่น โดยให้เล่นพร้อมกันได้ไม่เกิน ๓ โต๊ะ จำกัดผู้เล่น จำนวน ๔ คน ต่อ ๑ โต๊ะ และเมื่อรวมกับผู้ชมและให้บริการแล้ว ต้องไม่เกิน ๒๐ คน ทั้งนี้ เพื่อลดความแออัด</p> <p>๙) ห้ามสูบบุหรี่ หรือบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในบริเวณที่ตั้งโต๊ะสนุกเกอร์</p> <p>๑๐) จัดให้มีการเล่นได้ในวันปฏิบัติราชการระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา ของวันเดียวกัน และในวันหยุดราชการระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา ของวันเดียวกัน</p>
๙	<p>สถานที่จัดกิจกรรมแข่งนก และซ้อมนก หรือการจัดกิจกรรมอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน</p>	<p>๑) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือใช้มาตรการ ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ และให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้อย่างน้อย ๑๕ วัน</p> <p>๒) จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ และสังเกตอาการของผู้มาใช้บริการถ้ามีอาการไข้ มีน้ำมูก ไอ จาม เหนื่อยหอบ ให้แยกโซนจากคนอื่น และให้รายงานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ก่อนอนุญาตเข้าสถานที่ให้ติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน</p>

ที่	กิจการ	มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ
		<p>๓) ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันหรือการซ้อม สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาที่ร่วมกิจกรรม</p> <p>๔) จัดให้มีที่ล้างมือ พร้อมสบู่ล้างมือ หรือมีแอลกอฮอล์เจล ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ล้างมือก่อนเข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>๕) ห้ามดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในบริเวณที่มีการจัดกิจกรรม</p> <p>๖) ภายหลังการจัดกิจกรรม ให้ผู้จัด/เจ้าของสถานที่ ทำความสะอาดสถานที่ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้ง โดยทันที</p> <p>๗) ให้มีมาตรการควบคุมความแออัดของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และใช้เวลาในการดำเนินกิจกรรม ไม่เกิน ๒ ชั่วโมง ต่อ ๑ วัน</p> <p>๘) สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำผู้ร่วมกิจกรรม และตรวจตรา ควบคุม กำกับให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กำหนดอย่างเคร่งครัด กรณีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการได้ ให้งดกิจกรรมนั้นเสียโดยเร็ว</p>